



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๑๓

ที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๖๗๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เรียน ลนค./ผอ.กอง/สถาบัน/สำนัก/ศทส./สวพ. ๑ - ๘/สชช./กตบ./กพร./สนก./กปร./กกย./กวม. และ ศบก.

กกจ. ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และหากประสงค์จะทักท้วงโปรดแจ้งที่ กกจ. ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**(กชปรีญา วงษา)**  
**ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่**



ประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

.....

ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๘ ราย

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นชอบ จากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงาน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าว ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และ คัดลอกผลงานของผู้อื่น หากประสงค์จะทักท้วงโปรดแจ้งที่กองการเจ้าหน้าที่ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

กรมวิชาการเกษตร

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒) กรมวิชาการเกษตร
๑	นายสมคิด ดำน้อย	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘) กองการเจ้าหน้าที่
๒	นางสาวเบญจพร ลัทธิดุข	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗) กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพืช (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๐) สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๓	นางสาวจรรย์ญา ปินสุภา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๔) กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๘) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
๔	นางสาวรวิวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๕๖) ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๑๐) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
๕	นางสาวชานาถ พุทธิเทพ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๗๗) กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จังหวัดชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกากันพีช (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๖	นางสาวชลธิชา รักไคร์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๕) กลุ่มวิจัยการกากันพีช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๒) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๗	นางสาวอังคณา สุวรรณภูมิ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๓) กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๑) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
๘	นางทัศนีย์ ศรีโสภะ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๗) กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา (นักวิชาการโรคพืชเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
๙	นางสาวบุษราคัม อุดมศักดิ์	นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๑) กลุ่มงานวิทยาไมโค กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
		ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๒) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
๑๐	นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๖) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

๑๑	<p>ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรม (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๘)          สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>นางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์</p>	<p>นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ          (ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๘)          กลุ่มวิจัยพัฒนารานาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์          สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ</p>
๑๒	<p>ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตร (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๖)          กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร</p> <p>นางมลิสรา เวชยานนท์</p>	<p>นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ          (ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๐)          กลุ่มงานวิจัยผลกระทบจากการใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตร          กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษทางการเกษตร          กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร</p>
๑๓	<p>ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และทดสอบ (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๗๒)          กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร</p> <p>นางสาวจรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์</p>	<p>นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ          (ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๑)          กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ          กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี          กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร</p>
๑๔	<p>ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๗๙)          กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร</p> <p>นางสาวศุภมาศ กลิ่นขจร</p>	<p>นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ          (ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๘๑)          กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร          กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร</p>
๑๕	<p>ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)          (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๘๖)          สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>นางโสภิตา สมคิด</p>	<p>นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ          (ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๖๔)          กลุ่มวิชาการ          สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี</p>

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑๖	นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๙๒) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๔๗) กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท
๑๗	นางสาวสุธีรา ถาวรรัตน์	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนบน) (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๑๔) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๕๗) กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๘	นางสาวบุญณิศา ชังคมณี	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๑๔) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๐๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงาน

๑๘ ราย



<https://citly.me/xdDGI>